



ข้อชี้ปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙



เทศกาลปีใหม่เป็นช่วงที่ประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอแนะนำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ดังนี้

ตรวจสอบสภาพรถ

ได้แก่ เครื่องยนต์ ยางรถยนต์ ระบบเบรก สัญญาณไฟน้ำมันเบรก น้ำมันเครื่องน้ำในหม้อน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากความบกพร่องของ

รถ รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ประจำรถสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น ไฟฉาย แม่แรง ยางอะไหล่ สายพ่วงแบตเตอรี่ กากบาทถอดล้อเชือกแผ่นสะท้อนแสง เป็นต้น

เตรียมพร้อมด้านสภาพ

ร่างกาย ผู้ขับขี่ควรพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือรับประทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาทก่อนออกเดินทาง เพราะจะทำให้สมรรถนะในการขับขี่ลดลง ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน หากเดินทางระยะไกล ควรมีผู้ขับขี่อย่างน้อยสองคนเพื่อสลับกันขับขี่ และหยุดพักเป็นระยะ

เพื่อป้องกันความอ่อนเพลียจากการเดินทางไกล ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ที่สำคัญในขณะขับรถ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด**ไม่ขับรถเร็ว ไม่แข่งในระยะกระชั้นชิด ไม่คุยโทรศัพท์**

ขณะขับรถ คาดเข็มขัดนิรภัย และสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง ศึกษาสภาพเส้นทางก่อนออกเดินทาง โดยสอบถามข้อมูลเส้นทางจากศูนย์ข้อมูลจราจรหรือศึกษาจากแผนที่คู่มือการท่องเที่ยว เพื่อวางแผนเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัย หากต้องขับผ่านเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย ควรศึกษาว่ามีจุดอันตรายที่ควรระมัดระวังอย่างน้อยเพียงใด และ

ปฏิบัติตามป้ายสัญญาณจราจรริมข้างทางอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ช่วงเทศกาลปีใหม่ เส้นทางสายต่างๆอาจจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ทำให้ถนนเปียกชื้นหรือน้ำเจิ่งนอง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ผู้ขับขี่ควรเพิ่มความระมัดระวังในการขับผ่านเส้นทางที่มีการฝนตก โดยไม่ขับรถเร็วเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าปกติ ไม่เปลี่ยนช่องทางไปมาเพราะหากระบบเบรกเปียก น้ำประสิทธิภาพในการทำงานจะลดลง ทำให้เบรกไม่อยู่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนกรณีที่เบรกไม่อยู่ให้แก้ไขโดยรักษาความเร็วให้สม่ำเสมอจากนั้นให้

เหยียบแป้นเบรกเบาๆ ๓-๔ ครั้ง จะช่วยให้เบรกทำงานดีขึ้น

หากผู้ใช้รถใช้ถนนตรวจ สอบสภาพรถ ศึกษาเส้นทางเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนออกเดินทาง ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด หลีกเลียงพฤติกรรมเสี่ยง เร็ว เมา ง่วง โทรม ไม่ขับอย่างเด็ดขาด จะช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนและสร้างความปลอดภัยในการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่

**ด้วยความปรารถนาดี จาก
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
ศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย
เบอร์โทร ๑๖๖๙**